

สงครามอารมาเกดโดน

ศจ.ดร.วิเชียร วัฒนภิเจริญ

คำว่า “อารมาเกดโดน” เป็นภาษาฮีบรู แปลว่า สงครามศาสนา ระหว่างมารชาดานกับพระเจ้า สถานที่ทำสงครามจะเป็นเมืองเมกิดโด ปรากฏใน 2 พงษ์กษัตริย์ 9:27 “เมื่ออาหัสยาห์พระราชาแห่งยูดาห์เห็นดังนั้น พระองค์ทรงหนีไปในทิศเมืองเบธฮักดาน และเยอูก็ติดตามพระองค์ไปตรัสว่า “จงยังท่านในรถรบด้วย” และเขาทั้งหลายได้ยิงพระองค์ตรงทางข้ามเขาต่าบลกูร ซึ่งอยู่ใกล้ฮีบเรอัม และพระองค์ทรงหนีไปถึงเมืองเมกิดโด และสิ้นพระชนม์ที่นั่น”

พระธรรมตอนนี้ กล่าวถึงเมืองเมกิดโด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม แม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย และจนถึงทะเลแดง เป็นสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่สอง

คริสเตียนหลายคนไม่เชื่อว่า อารมาเกดโดน จะเป็นสงครามครั้งสุดท้าย ซึ่งพระเจ้าทรงตรัสแก่ยอห์นผู้เขียนวิวรณ์ได้บันทึกให้เราทราบและเตรียมตัว ตั้งแต่อาดัมและเอวาเป็นต้นมาทุกยุคทุกสมัย ประชากรโลกได้ทำสงครามกันมาครั้งแล้วครั้งเล่า มนุษย์ฆ่ากันไม่ว่าสงครามในรูปแบบใดนับครั้งไม่ถ้วน ความพินาชของมนุษย์และสัตว์ต้องล้มตายอย่างมากมายเหลือที่จะนับได้

สงครามที่ใหญ่ยิ่งได้ผ่านมาแล้ว ได้แก่สงครามโลกสองครั้งที่เกิดขึ้นในอดีตสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1914 ระหว่างประเทศพันธมิตรกับเยอรมันนี่ที่มุ่งหมายจะเป็นเจ้าโลก และสิ้นสุดในปี ค.ศ.1918 ประเทศต่าง ๆ ต้องสูญเสียชีวิตทหาร พลเรือน ลูกเล็กเด็กแดงประมาณสิบล้านคน ที่สุดเยอรมันเป็นผู้แพ้สงคราม

ต่อมาสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1941 ระหว่างเยอรมันนี่ อิตาลี และญี่ปุ่น กับพันธมิตรได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย ที่สุดสงครามได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1945 เป็นวันที่ 2 กันยายน ในปีนั้นเอง ญี่ปุ่นได้ส่งผู้แทนจักรพรรดิลงนามบนเรือรบของอเมริกัน เพราะอเมริกันได้นำระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกไปทิ้งที่อิโรชิมา ในวันที่ 6 สิงหาคม 1945 และลูกที่สองที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ปีเดียวกัน ชาวญี่ปุ่นตายไม่น้อยกว่าล้านคนเศษ ทั้งบาดเจ็บสาหัส และเสียอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมากมาย

ส่วนในเยอรมันนี่ ฮิตเลอร์ได้สั่งให้ฆ่าชาวยิวเสียชีวิต หกล้านคนเศษ สงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปถึง 25 ล้านคนเศษ ความเสียหายอย่างอื่นไม่ได้กล่าว บ้านเมือง อาคารบ้านเรือน สิ่งมีค่าอื่นอีกมากมายต่างถูกทำลายย่อยยับเนื่องจากสงครามอย่างน่าใจหายดังกล่าว

ทุกคนมีคำถามว่า โลกนี้จะเกิดมีสงครามโลกครั้งที่ 3 ไหม? แต่พระเจ้าทรงสอนเราผู้เป็นบุตรของพระองค์ว่า ให้เราระวังและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์นั้นที่จะมาถึง

ในพระธรรมวิวรณ์ 16:16 “มันทั้งสามได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่า “อารมาเกดโคน”

จำนวนทหารทั้งหมดในสงครามอารมาเกดโคน อย่างน้อยจะมาจากต้นเหตุสองทาง (1) จำนวน 200 ล้านมาจากเอเชีย (วิวรณ์ 9:16) “และมีพลทหารม้าสองร้อยล้าน นี่คือนับจำนวนที่ข้าพเจ้าได้ยิน” มาจากกำลังทางตะวันตกที่ต่อสู้พระคริสต์เจ้า สิบเปอร์เซ็นต์ของพลเมืองโลก ปัจจุบันมีหกพันล้านคน และจะมีกองทัพถึง 600 ล้านในสงครามอารมาเกดโคน ผลปรากฏจำนวน 600 ล้านจะมาจากเอเชียและยุโรป

ภายในพื้นที่ของสงครามที่ทราบแน่นอนในประวัติศาสตร์อิสราเอล ตั้งแต่ภูเขามกิดโด บัญชาการในทุ่งราบเจสริลกับทุ่งกว้างของเอสตราลอน เป็นตัวแทนยุทธศาสตร์ในทุ่งเขาของทางเหนืออิสราเอล อันเป็นประตูใหญ่ไปสู่ภูเขาทิศเหนือสู่กรุงเยรูซาเล็ม

เหตุการณ์ของอารมาเกดโคนสรุปแล้วมีดังนี้

1. แม่น้ำยูเฟรติส ในเตอร์กี ซีเรีย และอิรัก ปัจจุบันจะแห้งขอด
2. กองทัพต่าง ๆ จากตะวันออกจะยাত্রาทัพเข้าสู่ตะวันออกกลาง
3. ชาตานยูงให้กองทัพของโลกต่อสู้ตะวันออกกลาง
4. พวกเขาทั้งหมดจะพบกันที่เมกิดโด (ทางเหนือของอิสราเอล) และสงครามจะขยายกว้างลงมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ทะเลตายและถึงทะเลแดง
5. โลกทั้งหมดจะถูกเป็นไฟ เพราะการบอมบ์ด้วยอาวุธนิวเคลียร์และเหตุวิบัติ เหลืออิวสัยของมนุษย์จะเกิดขึ้น
6. พระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเสด็จมาเพื่อยุติสงครามสับสนของโลกเพื่ออาณาจักรจะครอบครองโลกหนึ่งพันปี

อารมาเกดโคน—ทางภูมิศาสตร์

อารมาเกดโคนได้อธิบายถึงสิ่งเลวร้ายของความกลัว เรื่องสิ้นสุดปลายของแผ่นดินโลก จะเป็นสงครามที่ทำให้มนุษย์ฆ่าตัวตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะพวกเขาดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด

ตามที่ท่านยอห์นผู้ประพันธ์วิวรณ์เห็นว่า ขนาดของสงครามอารมาเกดโคนได้เรียงรายเป็นแนวยาวถึง 200 ไมล์ การขยายตัวอาจเป็นไปได้ในปาเลสไตน์เป็นหุบเขาแม่น้ำจอร์แดน จากทิศใต้สุดของทะเลกาลิลี ไปจดทะเลตายและแม่น้ำแห้งขอดเรียกว่า วาติแอด อาราบาห์ (Wali Al Arabah) ถึงทะเลสาบของลีเลทอะควาบา

ขณะที่อารมาเกตโดนเริ่มต้นเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ของการเริ่มต้นฟื้นฟูและกลับใจใหม่ และความทนทุกข์ลำบากที่สุด ชาวอียิปต์จะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า และจะยินยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์พระเมสสิยาห์เป็นครั้งแรก (เศคาริยาห์ 13:8-9) พยากรณ์ว่า 1/3 ของชาวอียิปต์จะหันกลับมาหาพระเยซูคริสต์เจ้า

แต่อารมาเกตโดนจะไม่จำกัดแค่แผ่นดินของอิสราเอลหรือตะวันออกกลางเท่านั้น เพราะตะวันออกและตะวันตกจะพบกันในสงคราม ความสะดุ้งกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเป็นคลื่นกระทบทั่วโลก ทั้งเกาะต่าง ๆ และภูเขาจะจมหายไป และอาวุธทั้งหลายที่เหลือเชื่อจะถูกปล่อยนำมาใช้หมด ท่านเศคาริยาห์ 13: 8, 9 ได้กล่าวว่า “พระเจ้าตรัสว่า ทิวทั้งแผ่นดินจะต้องกำจัดเสียให้พินาศสองในสาม และเหลือไว้หนึ่งในสาม...เขาจะร้องทูลออกพระนามของเรา และเราจะตอบเขา เราจะกล่าวว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติ และเขาจะกล่าวว่า พระเยโฮวาห์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า” พระธรรมตอนนี้ หมายความว่าชาวอียิปต์ซึ่งในที่สุดจะหันกลับมาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า วิวรรณ์ 16:20 “และบรรดาเกาะต่าง ๆ ก็หนีหายไปและภูเขาทั้งหลายก็ไม่มีผู้ใดพบ”

อารมาเกตโดน—กองทัพตะวันออก

เริ่มแรก กองทัพจากตะวันออก 200 ล้านคนที่เข้มแข็ง (วิวรรณ์ 9: 16) จะยাত্রาทัพเข้าไปทางตะวันออกกลาง เครื่องหมายการเคลื่อนทัพจะมาพบกันที่อิรัก ซึ่งควบคุมส่วนใหญ่ของแม่น้ำยูเฟรติส (วิวรรณ์ 16:12) “ทูตสวรรค์องค์ที่หกเทชั้นของตนลงที่แม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้ง เพื่อเตรียมมรรคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออก”

ประการที่สอง ชาตานจะรวบรวมกองทัพของโลกเพื่อเผชิญกับความเคลื่อนไหวของกองทัพอิสราเอล บางทีเพราะว่าความขัดแย้งกันระหว่างชาวอิสราเอลกับชาวอาหรับ ซึ่งจะเข้มงวดในการตัดการส่งน้ำมันไป บางทีอาจจะเป็นความมั่นคงของทะเลตายในอิสราเอลก็เป็นได้

อารมาเกตโดน—กรุงเยรูซาเล็ม

ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ารายงานซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงการเกี่ยวข้องกับเยรูซาเล็ม ในสงครามยุคสุดท้ายนี้ (เศคาริยาห์ 12: 2-10, 14:2-3) เมืองนั้นเป็นเหมือนกับถ้วยที่สั่นคลอนอยู่ในมือของคนที่ตัวสั้น

ผู้เผยพระวจนะโยเอลได้เห็น “หุบเขาของโฮซาฟัด” ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งพระเมสสิยาห์จะทำลายกองทัพของโลกในที่สุด (โยเอล 3:14) เมฆแห่งสงครามขยายไปทางใต้จดทะเลตายถึงอ่าวอควาบา และเมืองท่าที่สวายนามอีเล็ก

อารมาเกตโดน—การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์เจ้า

ขณะที่สงครามอารมาเกตโดนถึงจุดสุดขั้ว คุณเหมือนมนุษย์จะสูญพันธุ์เสียแล้ว พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมา (วิวรณ์ 19) กองทัพในโลกจะกลับไปใช้อาวุธต่อสู้พระคริสต์เจ้า แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะพระแสงคมจะออกจากพระโอษฐ์จะกลายเป็น “ดาบที่คมกริบ” (วิวรณ์ 19:15) ซึ่งมีฤทธิ์จะทำลายการต่อต้านกองกำลังต่าง ๆ ในโลกนี้ เป็นดาบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพระวาทะของพระเจ้า เพราะพระวาทะจากพระโอษฐ์ของพระคริสต์เจ้าจะจับกำลังของโลกนี้ออกไป พระองค์จะเสด็จมาอย่างพระบรมมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และพระเจ้าเป็นเจ้าของพระทั้งปวง

คริสเตียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไร?

นี่คือปัญหาที่ใหญ่กว่าทุกอย่างในพระธรรมวิวรณ์ 13: 8 “...เว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก ผู้ถูกปลงพระชนม์ซึ่งในพระคำรัสของพระองค์เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นเลย”

ในสดุดี 69: 28 “ผู้ใดทำบาปต่อเราแล้ว เราจะลบชื่อนั้นเสียจากทะเบียนของเรา”

เมื่อเราสรุปแล้ว คริสเตียนต้องมีชื่ออยู่ในสมุดแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตั้งแต่สร้างโลก ในก่อนสมัยของอาดัมและเอวาเสียด้วยซ้ำ ลักษณะของผู้ที่มีชื่อในสมุดแห่งชีวิตคือ

1. คริสเตียน ได้รับการไถ่โทษจากพระโลหิตของพระเมษโปดกแล้ว
2. คริสเตียนที่ได้กลับใจและมีชีวิตใหม่แล้ว
3. คริสเตียนที่ยอมกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราทุกคน ให้เตรียมพร้อมสำหรับอารมาเกตโดน อามิน

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 58 ฉบับที่ 315 มีนาคม - เมษายน 2007, หน้า 33-36.